

สรุปข่าวหน้า 1

ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กรุงเทพฯธุรกิจ

เร่งเปิดประมูล 'ไฮสปีด' มี.ค. เชื่อม 3 สนามบิน - 'บอร์ดอีอีซี' ยันเซ็นสัญญาก่อนปีหน้า

พวงเงื่อนไขข้อกิจการแบกรับหนี้แอร์พอร์ตลิงก์ 3 หมื่นล้าน

"บอร์ดอีอีซี" เคาะรายละเอียดรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินกรุงเทพฯ-อุตะเถา 220 กม. วงเงินลงทุน 2 แสนล้านจ่อเสนอ ครม.เริ่มเปิดประมูลนานาชาติ มี.ค.นี้ มั่นใจลงนามเอกชนปีนี้พวงโครงการแอร์พอร์ตลิงก์หวังลดหนี้ ร.ฟ.ท. เคาะผลตอบแทนลงทุนกว่า 17% รวม 7 แสนล้าน เคาะค่าโดยสารมักกะสันอุตะเถา 330/เที่ยว

จี้รัฐไทยระงับธุรกรรมเงินดิจิทัล

ปลัดคลัง เตรียมสั่ง "แบงก์กรุงไทย" ระงับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเงินดิจิทัล หลังแบงก์ชาติส่งหนังสือเวียนขอร่วมมือ ขณะผลสำรวจระบุประชาชนตระหนกด้วยการทำไอซีโอทั่วโลกปี 2560 มีสัดส่วนความล้มเหลวมากถึง 46% ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจ เพราะยังไม่เป็นที่รู้จักกันดีนัก

'บางกอกแอร์' เล็งผูกโรงซ่อมหวังดันรายได้

บางกอกแอร์ รุกสร้างรายได้ธุรกิจนอกเหนือสายการบิน ลดความเสี่ยงธุรกิจหลักแข่งคู่แข่ง กำไรหดตัว ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนเป็น 10% ทุ่ม 1 พันล้าน ผุดโรงซ่อมอากาศยานสุโขทัย เปิดครัวการบิน เชียงใหม่รับเที่ยวบินตรงต่างประเทศเพิ่ม เล็งขยายจุดบินรุกซีแอลเอ็มวี

พันธ '3 ปัจจัย' หนุนศก. ไตรมาสแรกโตเกินคาด

ศศค. ชี้เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกโตเกินคาด หลัง 3 เครื่องชี้วัดเดือนม.ค.สูงกว่าที่ประเมิน "ส่งออก" โตสุทธรอบ 62 เดือน ขณะการบริโภคในประเทศเริ่มฟื้นชัด ด้านความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมพุ่งสูงสุดรอบ 36 เดือน ส่วนเศรษฐกิจต่างจังหวัดโตทุกภูมิภาค

ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

ผุดรถไฟเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน อุดหนุน SMEs 4.0 ใช้ดิจิทัลเสริมแกร่ง

บอร์ดใหญ่อีอีซี เคาะแผนสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เตรียมขง ครม.เห็นชอบเร็วๆ นี้ กางข้อเสนอสายรถไฟความเร็วสูง 250 กม.ต่อชั่วโมง วิ่งจากมักกะสัน-สนามบินอุตะเถา 45 นาที ค่าโดยสาร 330 บาท มี 5 สถานี คาดเปิดประมูลได้ในช่วงครึ่งปีหลัง พร้อมส่งขยายพื้นที่อีอีซีไปถึงระยอง จันทบุรี และตราด และศึกษาทำรถไฟความเร็วสูงควบคู่ ด้าน "อุตสาหกรรม" ดันเอสเอ็มอี 4.0 ยกระดับรายกลางเล็กสู่ยุคดิจิทัล ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและอี-คอมเมิร์ซ

สรุปข่าวหน้า 1

ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

การบินไทยแจ้ง 2 พันล้าน พิชน้ามัน-เครื่องยนต์พัง

การบินไทยเผยผลประกอบการปี 2560 ขาดทุนสุทธิ 2,072 ล้านบาท เหตุราคาน้ำมัน เครื่องบินปรับขึ้นกว่า 24% ขณะที่รายได้ต่อหัวต่ำลง การแข่งขันราคายังรุนแรง ส่วนวิกฤตเครื่องยนต์ โรลส์รอยซ์รุ่น TREN1000 ของโบอิง 787-8 จำนวน 6 ลำ ที่รอซ่อมนานกระทบบริการ เพิ่มค่าใช้จ่าย และสูญเสียโอกาสหารายได้

หวังเปิดช่องโง่ คปพ.ยื่น'บิกตู'คุมTORเอราวัณ-บงกช

คปพ.เตรียมร่อนหนังสือถึง "บิกตู" จีคัม TOR ประมูลแหล่งก๊าซเอราวัณบงกช หลังสื่อเค้า ประมูลรูปแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) ไม่จริง เอื้อให้กลุ่มทุนรายเดิม เปิดช่องทุจริต หนุนให้ แบ่งซอยแปลงย่อย เปิดให้แข่งขันได้และใช้รูปแบบสัญญาจ้างผลิตและบริการ (SC) และให้ตั้งบรรษัท พลังงานแห่งชาติ "รสนา" เล็งยื่น ป.ป.ช. อีกรอบทวงคืนท่อก๊าซฯ ด้านปตท.สผ. ยันไม่ปิดกั้นพันธมิตร ใหม่เข้าร่วมประมูลแหล่งปิโตรเลียม

ลูกชายรับศพ'สล้าง' เผยพ่อเครียด'ราง-รถไฟฟ้า'

บุตรชายรับศพ "พล.ต.อ.สล้าง" ที่สถาบันนิติเวชวิทยา กลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดเทพศิรินทร์ ยันพ่อไม่ได้ป่วยซึมเศร้า และไม่ตั้งใจสาเหตุการเสียชีวิต แต่รับอาจจะเครียดจากการคัดค้านรถไฟฟ้า รางคู่ขนาด 1 เมตร และรถไฟฟ้าต่างระดับ ด้านเพจโลจิสติกส์ อธิบายอีกมุม หวันสังขมตีความจดหมาย สั่งเสียชีวิต

'จรรยา'ส่งมือถือตรวจคดีหวย คุรูปริชายนไม่หนี

ทนายความพร้อม "ร.ต.ท.จรรยา" นำโทรศัพท์มือถือมาให้กองปราบฯ ตรวจสอบในคดีหวย อลวง 30 ล้าน เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ พร้อมให้รอแถลง 28 ก.พ.นี้ ด้าน "คุรูปริชา" ยันไม่หนี หาก โดนหมายจับ ยินดีให้ความร่วมมือ เผยของจริงจะกลัวอะไร ระบุมีไม้เด็ด แต่ขออุบไว้ก่อน

แจภาพหลุด'สมิทธิพนธ์' ย้ำสาวไฮโซหลังถูกจับมีกิ๊ก

แจภาพหลุดสาวใกล้ตัว "พระครูปลัดนิพนธ์" ถูกย่าและ หลังจับได้มีสาวใหม่ ไสกว่า วงในเผย เป็นสาวไฮโซ ภรรยาคนแรกๆ พร้อมปูดต่อที่มีอาการเหมือนคนเมา เหตุใช้ยากล่อมประสาทผ่านสาย น้ำเกลือ ยันภรรยาทุกคนมีหน้าที่ในวัด มีรายรับกันถ้วนหน้า แนะนำตรวจสอบเส้นทางการเงิน และตาม คืบพระพุทธรูปทองคำหนักเกือบ 2 กิโลกรัม 8 องค์กร ยังอยู่ครบถ้วนหรือไม่

เจออีกราง.โง่งเงินคนจน ทหารรับนศ.-ลูกจ้างทำงาน

ป.ป.ท.เผยความคืบหน้าตรวจสอบการทุจริตเงินศูนย์คนไร้ที่พึ่ง พบมีอีก 9 จังหวัด ที่สื่อแหว โกง เตรียมส่งทีมลงพื้นที่ตรวจสอบ รับไม่มีอำนาจสอบถึงผู้บริหารระดับสูง แต่ถ้าพบมีเอี่ยว ส่ง ป.ป.ช. ฟันได้ "วิษณุ" แจงอาจารย์แค่ตำหนักศึกษาแฉโง่ง ไม่ได้ข่มขู่ ด้าน "บิกโย่ง" ตั้งกรรมการ สอบปลัด-รองปลัด พม. ชีตเส้น 1 เดือนรู้ผล ส่วนนักศึกษาฝึกงาน อดีตลูกจ้าง อุ่นใจ หลังนายภฯ สั่ง ทหารดูแล มทบ.23 แะทำรับเข้าทำงาน

สรุปข่าวหน้า 1

ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

โพสต์ทูเดย์

คุมไอซีโอเบ็ดเสร็จ ก.ล.ต.นัดถกมี.ค.นี้ ชื้อขายต้องขออนุญาต คลังสั่งกรุงไทยเลิกหนุนคริปโตฯ

บอร์ด ก.ล.ต.เตรียมหารือหลักเกณฑ์คุมไอซีโอและคริปโตเคอเรนซี เน้นคุ้มครองนักลงทุนรายย่อย

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) วันที่ 8 มี.ค.นี้ จะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการเสนอขายเหรียญดิจิทัลให้คนทั่วไป (ไอซีโอ) ขณะนี้ทาง ก.ล.ต.กำลังเร่งร่างรายละเอียดให้รอบคอบเพื่อให้กฎเกณฑ์ที่จะออกมาควบคุมไอซีโอสามารถปฏิบัติได้จริง และไม่ใช่อุปสรรคต่อภาคธุรกิจ โดย ก.ล.ต.มุ่งเน้นไปที่การคุ้มครอง นักลงทุนรายย่อย

ก.ล.ต.เชือดวิชัยชำ อดีตบิ๊กIFECทุจริต

ก.ล.ต.กล่าวโทษ "วิชัย ถาวรวัฒนยงค์" อดีตผู้บริหารอินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ ทูจริตไม่แจ้งข้อมูลผิดนัดตัว ปี/อี

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เปิดเผยว่า ได้กล่าวโทษนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ อดีตประธานกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น (IFEC) ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) กรณีปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ไม่เปิดเผยข้อมูลการผิดนัดชำระตัวแลกเงิน (ปี/อี) เป็นเหตุให้หุ้นถูกขึ้นเครื่องหมายหยุดพักการซื้อขายหุ้น (SP) แต่กลับใช้ประโยชน์จากการเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 57.46 ล้านหุ้น ที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ ค้ำประกันในบัญชีซื้อขายประเภทมาร์จิน และไม่ถูกบังคับขายมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น 3 ครั้ง เมื่อปี 2560 เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ฝ่าฝืนมาตรา 170 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ทำให้บริษัทเสียหายแต่ตนเองได้รับประโยชน์

ออกกม.เข้มหนี้แบงก์

คลังยกร่างกฎหมาย คุมหนี้แบงก์ ลีสซิ่ง แฟกตอริง เช่าซื้อ คิดดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมเอาเปรียบลูกค้า

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติ วรวงศ์ รมว.คลังได้เห็นชอบร่างกฎหมาย พ.ร.บ.กำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น ลีสซิ่ง แฟกตอริง เช่าซื้อ รวมถึงผู้ให้บริการการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (หนี้แบงก์) โดยจะมีการตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมากำกับดูแล

สรุปข่าวหน้า 1

ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เศรษฐกิจออกตัวแรง ดัชนีเดือนม.ค.พุ่งขึ้นทุกตัว ส่งออกกระฉูด สมชายลั่นปีนี้โตเกิน4.2%

เศรษฐกิจต้นปีออกตัวแรงดัชนีชี้วัดดีทุกตัว คาดทั้งปีโตเกิน 4.2% ได้งบประมาณช่วยเหลือกระตุ้น นายสมชาย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทย 2 เดือนแรกของปี 2561 ที่ผ่านมา ขยายตัวได้ดี เมื่อดูจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีมาตรการผู้มีรายได้น้อยที่จะดำเนินการทั้งปีนี้ ซึ่งจะเป็นการแก้ไขจุดอ่อนโครงสร้างเศรษฐกิจไทย จะทำให้กำลังซื้อเศรษฐกิจฐานรากดีขึ้น เพราะมีการฝึกอาชีพสามารถเพิ่มรายได้ให้ผู้มีรายได้ น้อยยังยืนมากขึ้น หลุดพ้นจากผู้มีรายได้น้อย หรือคนจนภายในปีนี้บางส่วน

คลังคาดศก.ดีปีนี้มีรายได้พุ่ง 4เดือนเกินเป้า2.83หมื่นล.

เก็บรายได้รัฐณุลย 4 เดือนเกินเป้า 2.83 หมื่นล้าน รัฐวิสาหกิจแชมป์ นำส่ง น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 ได้ 7.38 แสนล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 2.83 หมื่นล้านบาท จากการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าเป้าหมาย 1.29 หมื่นล้านบาท การจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่น 1.27 หมื่นล้านบาท และกรมสรรพสามิตสูงกว่าเป้าหมาย 1,251 ล้านบาท

บางกอกแอร์เวย์จัด2,100ล.ขยายการบิน

บางกอกแอร์เวย์สลงทุน 2,100 ล้านบาทสร้างโรงซ่อม คริวการบิน พร้อมจ่อเซ็นสัญญาที่มฟุตบอลล ยูโรปตันแบรนต์สู่ระดับโลก

นายพุมพิงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ ผู้บริหารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เปิดเผยว่า แผนดำเนินธุรกิจปีนี้บริษัทเตรียมงบลงทุนกว่า 2,100 ล้านบาท แบ่งเป็น การลงทุนโรงซ่อมอากาศยานที่ จ.สุโขทัย ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่และออกแบบอาคาร พร้อมทั้งจะใช้งบกว่า 1,000 ล้านบาท สำหรับก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์เครื่องจักร คาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563 ซึ่งจะสามารถรองรับการตรวจซ่อมอากาศยานได้เกือบทุกชิ้นส่วน

เชลล์ชูธุรกิจรุกหน่ออยล์ต้น50%ใน7ปี

เชลล์เซ็น 2 กลุ่มธุรกิจ ต้นส่วนแบ่งรายได้หน่ออยล์ จาก 20% เป็น 50% ใน 7 ปี น.ส.อรอุทัย ณ เชียงใหม่ กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าสัดส่วนรายกลุ่มหน่อ อยล์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 50% ของรายได้รวมในปี 2568 จากปัจจุบันอยู่ที่ 20% โดยเน้น 2 กลุ่มหลัก คือ 1.ธุรกิจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น และ 2.ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

สรุปข่าวหน้า 1

ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

พิษน้ำมันพุ่ง-แข่งขันดุจุดบินไทยขาดทุน2,000ล้าน

การบินไทยอ่วมขาดทุน 2,000 ล้าน กำไรวูบแตะ 30% เหตุแข่งขันรุนแรง-ราคาน้ำมัน ร.อ.กนก ทองเผือก รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารงาน กฎหมายและบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานในหน้าที่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย เปิดเผยว่า การบินไทยและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานในปี 2560 มีอัตราการขาดทุนสุทธิรวมทั้งสิ้น 2,072 ล้านบาท ขณะที่กำไรจากดำเนินงานธุรกิจการบิน (Operating Profit) 2,856 ล้านบาท ลดลง 29.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ได้เอกชนผุดรถไฟเร็วสูงปีนี้

บอร์ดอีอีซีเคาะรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เปิดประมูลเดือน มี.ค. คาดได้ผู้ชนะปลาย ไตรมาส 3 ของปีนี้

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กสน.) หรือบอร์ดอีอีซี ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา โดยจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเดือน มี.ค.นี้ พร้อมกันนี้ให้ศึกษาขยายพื้นที่อีอีซีครอบคลุมพื้นที่จังหวัดโดยรอบด้วย

ไทยรัฐ

ครูปรีชาประกาศ ไม่คิดหนี แม้โดนหมายจับ 'หมวดจรรยา'ยื่นหลักฐานเพิ่มเตรียมเปิดใจตอบทุกคำถามหลังผบ.ตร.แถลงปิดสำนวน

28 ก.พ. วันตัดสินใครกันแน่เป็นเจ้าของหวยรางวัลที่หนึ่ง 30 ล้านบาท คนทั้งประเทศรอฟังผลจากปาก ผบ.ตร.ด้านครูปรีชาไม่สนหากตำรวจแถลงผลให้หมวดจรรยา เป็นเจ้าของแล้วพร้อมสู้ต่อคุยมีหลักฐานมาก ยันหากมีหมายเรียก หมายจับ จะไม่หนีเพราะเป็นพลเมืองดีขณะที่หมวดจรรยาพร้อมทนายเอามือถือให้กองปราบฯ ตรวจสอบเพิ่ม พร้อมจะแถลงทุกคำถามที่ทุกคนอยากรู้หลัง ผบ.ตร.แถลงเสร็จส่วน "บิ๊กหมู-จิตติราช" เผยคดีใกล้ครบถ้วน

'สมชัย'ลงชิง เลขา กกต. อ้างเพื่อเชื่อมงานประคองกกต.ใหม่วิษณุห่วงอาจจะวุ่น

อีฮา "สมชัย" เบนหัวโตนลงสมัครเลขฯ กกต. อ่อนขอเป็นเรือเล็กคอยประคองเรือใหญ่ รอเชื่อม กกต.ชุดใหม่จัดเลือกตั้งไหลลื่นยอมถอยไปอีกสปีชีส์ที่ต่ำกว่าเป็นแมงกะพรุนอยู่ในทะเลเดียวกันได้ "พรเพชร" ยึดกรอบเดิมสรรหาใน 150 วัน "มาร์ค" ชัดคนร่าง ก.ม.สะเพร่าแขวะผู้นำอย่าใช้อภินิหารขยับโรดแม็ปอีก รับ "เทือก" แยกตั้งพรรคกระทบ ปชป. พท.ตักคอก 7 อร์หันต์ กกต.ไม่พัวมือผู้มีอำนาจ "วิษณุ" โวยอย่าหวังคนต่อคิวเป็น กกต.เพียบกระทู้ "สมชัย" เห็นแก่ชาติ "บิ๊กป้อม" โต้ถาม "สุเทพ" เองตั้งพรรคหนุน "บิ๊กตู" ลั่นยังไม่ปลดล็อกพรรค กกต.พร้อมแล้วเปิดจองจัดตั้งพรรค

สรุปข่าวหน้า 1

ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กทม.เยียวยาแม่ค้าหาพื้นที่ใหม่ให้ขาย 2 ป้ามือขวานหวดรถเลื่อนรับช้อกล่าวหา

2 พี่น้องป้าทุบรถ ส่งทนายเลื่อนพบพนักงานสอบสวน สน.ประเวศ รับทราบข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ ชมชู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว และพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต พนักงานสอบสวนนัดครั้งที่ 2 วันที่ 5 มี.ค.ขณะที่ตลาด 5 แห่งเริ่มทยอยปิด ด้าน "อัศวิน" เร่งหาตลาดรองรับพ่อค้าแม่ค้า เยื่อนอกเหนือความขัดแย้งเร่งเตรียมข้อมูลชี้แจงศาลปกครองกลาง 2 มี.ค.นี้

รฟท.แจงปม รถไฟรางคู่! ที่'สลัง'ค้านชนคน-สินค้าทวายรับศพจ่อทำตามสั่ง

ลูกชายรับศพ พล.ต.อ.สลัง บุนนาค ด้วยความโศกเศร้าพร้อมเผย พ่อคัดค้าน การสร้างรถไฟรางคู่มาตลอด กระทั่งล้มป่วยครอบครัวเป็นห่วงขอให้หยุดคิด เตรียมแจกจ่ายเอกสารตามคำสั่งเสียของพ่อ ด้านรพ.คมนาคม แจงประเด็นร้อนรถไฟรางคู่ขนส่งคนและสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่ "อัศวินขวัญเมือง" ชื่นชม พล.ต.อ.สลัง เป็นต้นแบบที่ดั่งใจเกี่ยวกับเรื่องการปราบปราม

ลักบัตรโผล่อีก เอาไปเปิดบัญชี โอนเงินต้มตุ๋น ชำรอยสาวกนิชา

บิ๊กทอม-บิ๊กโจ๊ก ร่วมคืนความเป็นธรรม "พิริยา สมมูล" สาววัยเบญจเพสเหยื่อแก๊งโรแมนซ์สแกม หลังถูก ขโมยบัตรประชาชนไปเปิด 5 บัญชี ใ้โอนเงินผู้เสียหายที่ถูกหลอก 8 คน รวม 2.3 ล้านบาท เข้าบัญชี โดยไม่มีส่วนรู้เห็นทำนองเดียวกับ "กนิชา" แจกกลุ่มผู้ต้องหา 3 ใน 4 คน เป็นแก๊งเดียวกับที่เอาบัตรประชาชนกนิชาไปเปิดและถูกจับไปก่อนหน้าส่วนอีก 1 คน เป็นชาวจีนชื่อเรีย อยู่ระหว่างหลบหนีด้านเหยื่อสาว โวยแบงก์ควรมีมาตรการในการเปิดบัญชีมากกว่านี้

นิสิตเข้ายื่นบักตุ๋ เร่งรัดคดีเสือดำ งไม่สอบเจ้าสัว

"บักเต๋า" ยันไม่มีเบียงเบนช่วยเจ้าสัว "เปรมชัย" คดีล่าสัตว์ป่า แจงหลักฐานแน่น ทั้ง 9 คดีที่แจ้งความไว้เตรียมเรียกคณะทำงานติดตามคดีประชุม เพื่อติดตามคดีให้รอบคอบรัดกุม "ธรณ์ ชำรงนาวาสวัสดิ์" แจงเหตุที่ถอนแจ้งความฐานทราฎนกรรมสัตว์ เพราะเจตนากฎหมายมุ่งคุ้มครองสัตว์ที่คนเลี้ยง แต่คดีที่โทษหนักยังไม่ได้ถอนแจ้งความ ด้านนิสิตคณะวนศาสตร์ ยื่นหนังสือถึง "บักตุ๋" ให้เร่งรัดคดี ช้องใจยังไม่เรียกสอบผู้ต้องหา แต่กลับสอบค้นเจ้าหน้าที่เหมือนเป็นจำเลย ด้านตำรวจเจ้าของคดีเตรียมเรียกหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เจ้าหน้าที่มาสอบประเด็นการเข้าออกคณะพรานไฮโซ

ทหารยืนตรีรับ2สาว ผู้แจททุจริตงาเงินขรับราชการ นายกขสั่งภาค2ส่งคนคุมครอง

นายกข สั่งกองทัพภาคที่ 2 ส่งทหารหญิง "หมวดน้ำหวาน" คุมครองนิสิตสาวกับอดีตลูกจ้าง หลังออกมาเปิดโปงขบวนการโกงเงินคนจน ในขณะที่ ผบ.มทบ.23 พร้อมอ้าแขนรับคนทั้งคู่เข้าทำงานเป็นทหารหญิง "บักโย่ง" เตรียมตั้ง 5 ชรก.ระดับ 10 สอบปลัด-รองปลัด พม.โดยทาบตามคนภายนอก 3 คน มาร่วมเป็นกรรมการเตือนข้าราชการใครรู้ตัวว่าทำผิดรีบมาสารภาพจะกันไว้เป็นพยาน โทษหนักจะกลายเป็นเบา